



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด กองคลัง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน
~~๓-รายการ-รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่-อบจ.-เชียงรายกำหนด-กองคลัง-(ตามรายละเอียดแนบท้าย)~~
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ. เชียงราย
กำหนด กองคลัง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที
โพรเจค แอนด์ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๖๘๐.๐๐ บาท
(เก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกฤต โภธสุธน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดแนบท้าย

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ
๑.	<p>ตู้ลิ้นชักเหล็กแบบ ๒ ลิ้นชัก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กแบบ ๒ ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๖.๔ x ลึก ๖๑.๖ x สูง ๗๒.๐ เซนติเมตร มีฐานในตัว สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน ๑๒ ตู้ (กองคลัง) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. กำหนด จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด เพื่อให้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p>	<p>จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด</p>
๒.	<p>ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ (กองคลัง) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณปัจจุบัน เพื่อให้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p>	<p>จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณปัจจุบัน</p>
๓.	<p>ตู้เหล็กบานกระจก ๕ ฟุต เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก ๕ ฟุต ขนาดความกว้าง ๑๔๙.๑๐ x ยาว ๔๐.๘๐ x สูง ๘๗.๘๐ เซนติเมตร ตัวตู้ทำจากเหล็กพ่นสี ประตูเป็นบานเลื่อนกระจกใสภายในมีชั้นวางของ ๒ แผ่น ชั้นสามารถปรับระดับความสูงได้ มีกุญแจล็อกจำนวน ๔ ตู้ (กองคลัง) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ. เชียงรายกำหนด จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด เพื่อให้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</p>	<p>จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด</p>